

เมืองสีอานฟื้นฟูหมู่บ้านในโครงการ “Beautiful Villages” เสร็จเกินครึ่งของเป้าหมายก่อนกำหนด



เทศบาลเมืองสีอานประกาศว่า หมู่บ้าน 85 แห่งจากทั้งหมด 105 แห่งในโครงการ “Beautiful Villages” ประจำปี 2562 ได้รับการฟื้นฟูเสร็จสมบูรณ์แล้ว ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562

นับตั้งแต่มีการประกาศ “แผนปฏิบัติการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทสีอานระยะเวลาสามปี (2561-2563)” เมื่อปี 2561 เมืองสีอานได้เดินหน้าส่งเสริมการฟื้นฟูหมู่บ้านให้สวยงามภายใต้โครงการ “Beautiful Villages” ด้วยการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานในชนบท และดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การแยกขยะและการยกระดับการคุ้มครองอาคารโบราณ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในชนบทดีขึ้นมาก

เมียว เปาหมิง จากสำนักงานการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทของสีอาน กล่าวว่า “เราฟื้นฟูสถาปัตยกรรมโบราณโดยยึดวัฒนธรรมกวนจงเป็นหลัก เราหลีกเลี่ยงการสร้างจัตุรัสกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่มากเกินไป และสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ที่ดูไม่กลมกลืน ซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกทางวัฒนธรรม เป้าหมายของเราคือการฟื้นฟูหมู่บ้านตามมาตรฐานทางระบบนิเวศที่ค่อนข้างสูง พร้อมกับสะท้อนถึงวัฒนธรรมและมรดกตกทอดของชนบทอย่างแท้จริง”

หมู่บ้านไปเจียววัน ในเขตฉางอาน ซึ่งมีระเบียบเรียบร้อยและให้ความรู้สึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างชัดเจน ได้รับ

เลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบในบรรดาหมู่บ้านที่ฟื้นฟูเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยภายหลังการฟื้นฟู ถนนทุกเส้นในหมู่บ้านปูด้วยยางมะตอยและตีเส้นอย่างชัดเจน มีคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ แปลงดอกไม้ก๋วยเตี๋ยว และรั้วไม้ไผ่ทำมือที่ไม้เลื้อยและเถาองุ่นเติบโตอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฟิตเนสอันทันสมัย และจัตุรัสกลางเมืองริม “Garden Country” ที่ประดับประดาด้วยเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายหน้ากากริ้วसानซี สำหรับปลูกดอกบัว

นับตั้งแต่เปิดโครงการในปี 2561 มีหมู่บ้าน 346 แห่งที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟู ขณะที่ชุมชน 241 แห่งได้รับการตรวจสอบและรับรองภายใต้การตรวจสอบอิสระ โดยในระหว่างการประเมิน หมู่บ้านหลี่เจี้ยนหยาน ในเมืองเฉาถิง ได้รับตำแหน่ง “หมู่บ้านสวยงามน่าอยู่ของจีน” ขณะที่หมู่บ้านเหริน ในเมืองถงหยวน เขตเกาหลิง ได้รับตำแหน่ง “หมู่บ้านต้นแบบด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”

เทศบาลเมืองซีอานตั้งเป้าว่าจะฟื้นฟูหมู่บ้านให้เสร็จสมบูรณ์ 320 แห่งภายในสิ้นปี 2563 เพื่อสร้างภูมิทัศน์ชนบทแบบดั้งเดิมสำหรับคนรุ่นหลัง

นอกเหนือจากโครงการ “Beautiful Villages” แล้ว เมืองซีอานยังตั้งเป้าพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ด้วยการจัดตั้ง “เขตพัฒนาการเกษตรพิเศษ” และได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมโครงการดังกล่าว โดยที่โด่งดังที่สุดคือ “งานวันเกษตรกรซีอาน” ซึ่งเป็นงานประจำปีที่มุ่งผลักดันการพัฒนาการเกษตรและช่วยให้เกษตรกรมีความมั่งคั่ง ไฮไลท์ของงานประกอบด้วย การเฉลิมฉลอง การประกวดร้องเพลงพื้นเมือง การแข่งขันวาดภาพ เวิร์กช็อปวาดภาพ และตัดกระดาษ และการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบส่งตรงจากฟาร์ม ซึ่งเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์อันหลากหลายในท้องถิ่น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.xa.gov.cn/>

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190807/2545700-1>